



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ

วันที่

๕

เดือน

พ.ค.

พ.ศ.

๖๑

หน้า

๗

## เกษตรฯเปิดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้พัฒนาดินตามศาสตร์พระราช่า จัดยิ่งใหญ่ 'ธันวาคม วันดินโลก'

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ "5 ธันวาคม วันดินโลก ประจำปี 2561" ภายใต้หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปรุพีไร้มลพิษ" พร้อมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินตามศาสตร์พระราช่า**

กษ.: นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันดินโลก พร้อมกันทุกประเทศ โดยปีนี้กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปรุพีไร้มลพิษ" ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี 2573

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงวันที่ 5 ธันวาคมเท่านั้น โดยปี 2561 ได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร วัด ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่าง ประเทศ ขับเคลื่อนและรณรงค์การจัดงานนิทรรศการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลกตลอดทั้งเดือน ธันวาคมทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงประชากรโลกให้เป็นที่รับทราบกันในวงกว้าง

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาคารานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2561 กำหนดจัดงานในหัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปรุพีไร้มลพิษ" ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราช่าพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราช่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินมาปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดินและนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า คน" จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 2.นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราช่า สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดโดยองค์การระหว่างประเทศ (FAO และ UNCCD) และกระทรวงเกษตรฯ และ 3. นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราช่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตที่น้อมนำศาสตร์พระราช่าด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ลงปฏิบัติในพื้นที่อีกด้วย

"ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ในงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยพร้อมเพรียงกัน"

โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๑๒๒๕